

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP GILIMEX**

Số: ... 70.../CV-KCNGIL

V/v báo cáo về thông tin phản ánh hiện trường trên trang Hue-S liên quan đến thi công dự án Khu Công nghiệp Gilimex.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp GILIMEX nhận được Công văn số 1872/KKTCN-VPĐDKCN ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh về nội dung phản ánh trên cổng thông tin điện tử Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Hue-S) với nội dung “Thi công KCN GILIMEX ở Phú Bài, đơn vị thi công không tưới nước, rửa đường xe chở đất đưa ra đường gây ô nhiễm cho bà con trong khu vực và gây mất an toàn giao thông”.

Về nội dung sự việc được phản ánh nói trên, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex xin báo cáo như sau:

Dự án Khu công nghiệp Gilimex bắt đầu khởi công vào ngày 13 tháng 11 năm 2022, để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường cũng như an toàn giao thông trong quá trình thi công, Công ty đã phối kết hợp và chỉ đạo các nhà thầu đã và đang thi công các hạng mục của Dự án phải có các biện thi công hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá trình thi công, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực dân sinh lân cận Dự án.

Trong quá trình thi công nhà thầu đã thực hiện việc tưới nước tại tất cả các tuyến đường mà phương tiện phục vụ Dự án tham gia giao thông với tần suất 04 lượt/ngày, tổ chức lắp đặt các biển báo, biển cảnh báo về an toàn giao thông.

Khi nhận được thông tin phản ánh sự việc trên cổng thông tin điện tử Hue-S, Công ty đã phối hợp cùng các nhà thầu thi công tập trung nhân lực khắc phục ngay tình trạng được phản ánh tại hiện trường. (Hình ảnh khắc phục hiện trường được đính kèm công văn).

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng và mật độ lưu lượng giao thông lớn, ngoài các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công dự án, còn có các phương tiện khác. Từ đó, dẫn đến việc hiệu quả tưới rửa đường bị giảm. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công cam kết khắc phục tình trạng trên bằng hình thức tăng lượt tưới rửa đường và dọn dẹp vệ sinh tuyến đường.



Với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex đề cao việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như luôn luôn lắng nghe và cảm ơn những góp ý, phản ánh của các cá nhân, tổ chức hữu quan và xem đây là sự nhắc nhở để Công ty cùng với các nhà thầu nhìn nhận lại, nỗ lực hơn nữa trong vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án. Công ty chúng tôi mong muốn nhận được sự phản ánh trực tiếp của các cá nhân, tổ chức để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Trên đây là nội dung báo cáo sự việc được phản ánh trên cổng thông tin điện tử Hue-S có liên quan đến quá trình thi công dự án Khu công nghiệp Gilimex, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex kính báo đến Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HCNS; P.XD(QH).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Văn Dinh**









Phụ lục 1

Hình ảnh khắc phục theo nội dung phản ánh trên cổng thông tin điện tử Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Huế-S)  
(kèm theo nội dung Công văn số 30/ CV-KCNGIL ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp GILIMEX)

STT	Hình ảnh	Ghi chú
1		Hình ảnh phản ánh trên cổng thông tin điện tử (Huế S)
2		Hình ảnh sau khắc phục theo nội dung phản ánh